



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน
ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามประกาศคณะกรรมการการสรรหาคัดเลือก ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๘๓๙ กลุ่มงานการ
พยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และตามหนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว ที่ สก ๐๐๓๒.๒๐๑/ว๓๔๒๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครปรากฏว่า
มีผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
พิเศษ กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว คือ

๑. นางสาวนฤมล เพ็ชรรัตน์

และขอกำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคล ดังนี้

๑. วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้
การพิจารณาคัดเลือกเลื่อนข้าราชการจะใช้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอเลื่อน และการสัมภาษณ์ โดยให้แสดง
วิสัยทัศน์ การนำเสนอผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ อาจเป็นงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องที่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร (งาน, ฝ่าย, กลุ่มงาน, โรงพยาบาล) หรือประชาชนผู้รับบริการทั่วไป จำนวน ๑ เรื่อง
(เป็นผลงานในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี) นำเสนอใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที

-รูปแบบ Power Point

-เอกสารประกอบการนำเสนอ ๑ หน้ากระดาษ A๔ เป็นลักษณะ One page (จำนวน ๕ ชุด)

และพิจารณาจากใบสมัคร แบบประเมินบุคคลและผลงาน หรือเอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้สมัคร

๒. กำหนดการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลฯ